
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน ้าพอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั งที่  ๑  ประจ้าปี  2560 

วันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน ้าพอง  อ้าเภอน ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

********* 
ผู้มาประชุม 

1. นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายบรรจง  ทองแท่ง   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนิคม  มูลตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
4. นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
5. นายสมพงษ์  สีหาบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
6. นายธนากร  ลาลุด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
7. นายบรรจง  สิทธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
8. นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
9. นายบุญเพ็ง  สีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
10. นายค ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
11. นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
12. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.นายพินิจ  สร้อยค า   รองนายกเทศมนตรีต าบลล าน  าพอง   

รก.  นายกเทศมนตรีต าบลล าน  าพอง 
พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม 

1 นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์  ปลัดเทศบาล 
2 นายสุเวช  ปัดตายะโส  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
3 นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
4 นางนัชชา  เพ็งพักตร์   หัวหน้าส านักปลัด 
5 นางอรทัย  บุญประคม  นักวิชาการเกษตร รก.ผอ.กองส่งเสริมฯ 
6 นางสาวพิกุล  สีดาแก้ว  หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 
7 นางราตรี  โสใหญ่   หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รก.ผอ.กองการศึกษา 
8 นางดอกไม้  ทองสัน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
9 นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10 นายวิชาญ  แก้วกันยา  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
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เริ่มเวลาประชุม   09.๓0  น. 
นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร เรียน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง  และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ 
(ประธานสภาฯ) ทุกท่าน  วันนี เป็นวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ล าน  าพอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ าปี  2560  เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์
ประชุมแล้วก็ขอนุญาตเปิดการประชุมค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลล้าน ้าพองพ้นจากต้าแหน่ง  กรณีโอนย้าย 
ประธานในที่ประชุม เลขานุการสภาฯ  คนเดิมคือ   นายสรายุทธ  พุ่มมี  รองปลัดเทศบาลต าบลล าน  าพอง  ได้

พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง
ขอนแก่น 

                             1.2 การระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ที่ด ารงต าแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่  35/2560  ลงวันที่  25  กรกฎาคม   
2560  ของนายกฯ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25  กรกฎาคม  2560  
และในห้วงนี ให้นายพินิจ  สร้อยค า  รองนายกเทศมนตรีต าบลล าน  าพอง  รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีต าบลล าน  าพอง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบอีกทีค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  
2/2560  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2560 

ประธานในที่ประชุม จะมีท่านสมาชิกสภาฯ  ที่จะแก้ไขในรายงานการประชุมครั งที่แล้วหรือไม่ค่ะ หากไม่มีจะขอ
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้วตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมได้ตรวจสอบในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2560 
เมื่อที่  30  พฤษภาคม  2560  จ้านวน  11  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
ประธานในที่ประชุม -   ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานในที่ประชุม -   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  (เพื่อพิจารณา) 
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 5.1  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลล้าน ้าพอง  (แทนต้าแหน่งที่ว่าง) 
ประธานในที่ประชุม การเลือกเลขานุการสภาฯ  แทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากคนเดิมได้ โอนย้ายไปด ารง 

ต าแหน่งที่เทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554)  หมวด 1 ข้อ 15 (2) เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขา
สภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น เลือก 
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขาสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง บัดนี กรณีเลขานุการสภาฯ  ให้สมาชิกสภาเลือก เลขานุการสภาฯแทนต าแหน่งที่ว่าง  
หมวด 1 ข้อ 18 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือก พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการ  หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น  เป็นเลขานุการสภาฯ  

ประธานในที่ประชุม    ให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อ ผู้ที่จะมาเป็นเลขานุการสภาฯและขอผู้รับรอง 2 ท่าน ถ้ามีผู้เสนอ 
ชื่อมากกว่า 1 คน จะมีการลงคะแนนเลือก ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือก 
แต่หากคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีจับฉลาก เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อได้เลยค่ะ 

นายค้ายงค์  ประโภชนัง  ผมขอเสนอ นายธนากร  ลาลุด  สมาชิกสภาฯ  เขต  1  เป็นเลขานุการสภาฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ  เขต  2 
ประธานในที่ประชุม ตามท่ีท่านค ายงค์  ประโภชนัง  เสนอชื่อท่าน ท่านมีความพร้อมไหมค่ะ  
นายธนากร  ลาลุด เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาฯ  เขต  1 ท่านครับ  ผมขอไม่รับต าแหน่งครับเนื่องจากกระผมไม่มีความพร้อมครับ 
ประธานในที่ประชุม   เนื่องจากนายธนากร  ลาลุด  สมาชิกสภา เขต  1  ไม่พร้อมที่จะรับต าแหน่ง  จะมีสมาชิก

สภาท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554)  ข้อ  15  
(2)  กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  เราถึงจะ
สามารถประชุมได้ 

นายค้ายงค์  ประโภชนัง ผมขอเสนอเลขานุการสภาฯ เป็นครั งที่ 2  ครับ  ผมขอเสนอนายสมพงษ์  สีหาบุตร สมาชิก 
สมาชิกสภา  เขต  2 สภาเขต 1 เป็นเลขานุการสภาฯ  ครับ 
ประธานในที่ประชุม ตามท่ีนายค ายงค ์ ประโภชนัง  เสนอนายสมพงษ์  สีหาบุตร  สมาชิกสภา  เขต  1  ท่าน 

สมพงษ์ พร้อมไหมค่ะ  
นายสมพงษ์  สีหาบุตร เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภา  เขต  1 ท่านครับ   กระผมยังไม่พร้อมที่จะรับต าแหน่งครับ 
ประธานในที่ประชุม ถ้ายังไม่พร้อมมีสมาชิกท่านใด เสนอชื่ออีกไหมค่ะ เชิญท่านมาลัย ค่ะ 
นายมาลัย  เหล่าเจริญ ผมยังไม่เสนอครับ เรียกเป็นการหารือ เนื่องจากทางสมาชิกสภาของเรา ต้องท างานร่วมกับ 
สมาชิกสภา  เขต  2 เจ้าหน้าที่  อาจจะมีทางเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติสามารถท าหน้าที่เลขานุการสภาได้ อยากให้ 

ท่านปลัดหารือ กับสมาชิกก่อน 
ประธานในที่ประชุม เชิญท่านปลัดหารือ กับสมาชิกค่ะ 
นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ หากท่านประธานคิดว่าเห็นสมควรกระผมคิดว่าในกลุ่มของท่านสมาชิกสภาทุกท่านมี 
ปลัดเทศบาล คุณสมบัติพร้อมที่จะท าหน้าที่นี ได้  ทางด้านกระผมและเจ้าหน้าที่ยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่ง

เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้ว  ดังนั นกระผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีความพร้อมอยู่
แล้ว และสามารถที่จะท าหน้าทีไ่ดด้ีกว่า 
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ประธานในที่ประชุม เชิญนายสุรสิทธิ์   แก้วกันยา  สมาชิกสภา  เขต  2 
นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  สมาชิกสภา  เขต  2 ท่าน  ผมขอเสนอผู้ที่จะมาเป็นเลขานุการสภา  ครับเพ่ือไม่ให้เป็น

การเสียเวลาและยืดเยื อและเพ่ือให้การประชุมด าเนินการต่อไปได้  ผมขอเสนอ นายค ายงค์  
ประโภชนัง สมาชิกสภา  เขต  2  ครับ 

ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ  
นายธนากร  ลาลุด  กระผมนายธนากร  ลาลุด  สมาชิกสภา  เขต  1  ขอรับรองเป็นคนที่ 1 
นายสมพงษ์  สีหาบุตร กระผมนายสมพงษ์  สีหาบุตร  สมาชิกสภา  เขต  1  ขอรับรองเป็นคนที่ 2 
ประธานในที่ประชุม ค่ะตามที่ท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  สมาชิกสภา  เขต  2  ได้เสนอให้ท่านค ายงค์  ประโภชนัง   

สมาชิกสภา  เขต  2  เป็นเลขานุการสภาฯ  ท่านค ายงค์  พร้อมทีจ่ะรับต าแหน่งนี หรือไม่ค่ะ  
นายค้ายงค์  ประโภชนัง เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภาฯ  เขต  2 ท่านครับ  กระผมนายค ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภา  เขต  2  กระผมถือว่าได้รับเกียรติ 

และความไว้วางใจจากเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้กระผมรับต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  
กระผมไม่มีปัญหาครับ พร้อมรับต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  ก็ขอขอบคุณเพ่ือนๆสมาชิกทุก
ท่าน  ครับ 

ประธานในที่ประชุม ต่อไป ก็จะขอมติที่ประชุมนะคะ  มีท่านใดจะเสนออีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใด 
เสนอชื่อใครอีก   ก็จะขอมติที่ประชุมค่ะ     ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ      ท่านใดเห็นชอบให้
นายค ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2  เป็นเลขานุการสภาฯ  โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้นายค้ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2  เป็น
เลขานุการสภาฯ  จ้านวน  10  เสียง   

   งดออกเสียง  2  เสียง 
ประธานในที่ประชุม เชิญท่านค ายงค์  ประโภชนัง  นั่งประจ าที่เลขานุการสภาฯ  เพื่อด าเนินการประชุมต่อไปค่ะ 
   5.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2560 
ประธานในที่ประชุม การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2561   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่  2)  พ.ศ.  2554)  ข้อ 62  เมื่อสมาชิกสภาได้อภิปรายไปพอสมควร
แล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ ญัตติก่อให้เกิดการอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการ
เห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  ข้อ 63  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าว
ถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แล้วจึงกล่าวได้  โดยให้ยืนกล่าว  ณ  ที่ของตนหรือ  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้  และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น  ข้อ 43 วรรค 3 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่
เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ไดรับญัตตินั น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีค ารับรอง
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
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เพ่ือพิจารณาให้ค ารับรอง  หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ค ารับรองให้ทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ 
ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว  ส าหรับการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561   จะพิจารณา 3 วาระ 
วาระท่ี 1  รับหลักการ 
วาระท่ี 2  แปรญัตติ 
วาระท่ี 3  การลงมติ 

   ส าหรับในวันนี จะเป็นการประชุมในวาระท่ี  1  การรับหลักการ  
ต่อไปดิฉันก็ขอให้คณะผู้บริหาร ท่านรักษาการนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2561  ต่อสภาต าบลล าน  าพองเพ่ือจะได้พิจารณารับหลักการ
ต่อไป   

นายพินิจ  สร้อยค้า    
รองนายกเทศมนตรีต้าบลล้าน ้าพอง 

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง 
บัดนี้   ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2561  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ณวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560    เทศบาลต าบลล าน้ า
พอง   มีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    71,017,206.31  บาท 
1.1.2   เงินสะสม   40,201,366.75  บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม 19,116,186.28  บาท 

 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
           จ านวน  - โครงการ                รวม    -   บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
        จ านวน   - โครงการ            รวม      -     บาท 
     1.1.6  เงินกู้คงค้าง 4,721,486.62    บาท 

 

2 .การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบัน  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
(1) รายรับจริงทั งสิ น 64,227,236.21  บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร      14,118,009.93  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                     526,055.00  บาท 
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 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 -  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           57,500  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                        146,242.21     บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                                         21,808,000.93   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                            27,257,305.00  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   314,123.14               บาท 
(2) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             353,123.14               บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน         43,538,434.05     บาท     ประกอบด้วย 

งบกลาง            7,796,004.35  บาท 
งบบุคลากร          17,043,210.00  บาท 
 (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  
งบด าเนินงาน         11,739,453.31  บาท 
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
งบลงทุน (หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  5,529,646.39 บาท 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)         -        บาท 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)  1,430,120.00 บาท 

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    353,123.14  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน         -       บาท 

งบลงทุน (หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                        -      บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน(หมวดรายจ่ายอ่ืน)                        -      บาท 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)                        -      บาท 

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          -         บาท 
(7) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน  6,575,000  บาท 
(8) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     -                     บาท 

 

ในส่วนของรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกองก็ขอให้ปลัดเทศบาลต าบลล าน  าพอง  ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้กล่าวชี แจงรายละเอียดครับ 
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นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ ชี แจงรายละเอียดในงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ปลัดเทศบาลต้าบลล้าน ้าพอง 

ประมาณการรายรับมีการประมาณการให้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีท่ีผ่านมา  ดังนี  

 
ประมาณการรายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย    

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง ประมาณการไว้  15,213,600 
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และ 
     ค่าจ้างชั่วคราว) 

ประมาณการไว้  27,415,367 

     งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ 
     และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

ประมาณการไว้  19,323,953 

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประมาณการไว้  8,381,080 
     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ประมาณการไว้  - 
     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) ประมาณการไว้  2,166,000 

 รวม  72,500,000 

    
รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้  13,470,000 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้  466,300 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการไว้  300,000 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการการพาณิชย์ ประมาณการไว้  0 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้  265,000 
     หมวดรายได้จากทุน ประมาณการไว้  0 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ประมาณการไว้  14,501,300 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร 

ประมาณการไว้   
 

25,384,600 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ประมาณการไว้  25,384,600 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประมาณการไว้   
32,614,100 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ประมาณการไว้   
32,614,100 

 

 
รวม  72,500,000 
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   เป็นการตั งงบประมาณแบบสมดุลในส่วนของรายละเอียดของแต่ละกองงานก็ขออนุญาตท่าน 

ประธานให้  หัวหน้ากองต่างๆเป็นผู้แถลงต่อสภาฯ  ครับ 
ประธานในที่ประชุม เชิญหัวหน้าส านักปลัด  ชี แจงรายละเอียดงบประมาณต่อสภาฯ 
นางนัชชา เพ็งพักตร์ ชี แจงรายละเอียด  ด้านงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป ( หน้า 58 -68) 
หัวหน้าส้านักปลัด งานวางแผนสถิติ  ( หน้า 69 )  ตามเอกสารที่แนบให้ท่านสมาชิกฯ 
   ดิฉันก็ขอน าเรียนเบื องต้นเพียงแค่นี ก่อนค่ะ 
ประธานในที่ประชุม มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีเชิญกองคลังกล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณต่อค่ะ 
นางสาวพิกุล สีดาแก้ว  ชี แจงรายละเอียดงบประมาณ  (หน้า 70-73)  ตามเอกสารที่แนบส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม กองคลังก็ชี แจงรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญกองต่อไปค่ะ 
นางนัชชา  เพ็งพักตร์ ชี แจงรายละเอียดงบประมาณแผนงานรักษาความสงบภายใน  ( หน้า 74 - 77 )  
หัวหน้าส้านักปลัด ตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้สมาชิกสภาฯ     
ประธานในที่ประชุม เชิญกองการศึกษาค่ะ 
นางราตรี  โสใหญ่  กล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณด้านแผนงานการศึกษา ( หน้า 80-84 ) 
ทุกหัวหน้าฝ่ายปกครอง  รก.ผอ.กองการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญกองสาธารณสุขกล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณ  ค่ะ 
นางดอกไม้  ทองสัน  กล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณ  ด้านแผนงานสาธารณสุข (หน้า 87-94 )  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม ต่อไปถ้าไม่มีเชิญแผนงานต่อไปค่ะ 

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ กล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมารแผนงานเคหะและชุมชน ( หน้า 95- 100 )  และ  
ผู้อ้านวยการกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ( 106- 110 )  รายละเอียดตามท่ีแนบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม ขอเชิญแผนงานต่อไปชี แจงรายละเอียดค่ะ 
นางนัชชา  เพ็งพักตร์ กล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หัวหน้าส้านักปลัด ( หน้า 101  -103)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญแผนกองส่งเสริมการเกษตร 
นางอรทัย  บุญประคม กล่าวชี แจงรายละเอียดแผนงานเกษตร  (หน้า  111-116)   
รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม เชิญแผนงานต่อไปค่ะ 
นางนัชชา เพ็งพักตร์   กล่าวชี แจงรายละเอียดงบประมาณแผนงานงบกลาง  (หน้า  117-119) 
หัวหน้าส้านักปลัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม ค่ะตามที่ทุกองทุกแผนงานได้ชี แจงรายละเอียดงบประมาณไปแล้วนั นท่านสมาชิกทุกท่านคง 

จะเข้าใจในรายละเอียดไปแล้วจะมีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย  ก็ขอให้อภิปรายในช่วง
บ่ายค่ะขอพักการประชุมค่ะ 

พักการประชุม  เวลา  12.00  น. 
เริ่มการประชุม  เวลา  13.00  น. 
 

ประธานในที่ประชุม หลังจากเราได้พักการประชุมจะมีท่านสมาชิกท่านใดโปรดยกมืออภิปรายร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ค่ะ 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภา  เขต  2 ทุกท่านครับ ในเรื่องเงินเดือนพนักงานจ้างชั่วคราวหรือว่าพนักงานจ้างเหมาโดยรวมดูแล้ว 
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เพ่ิมขึ นจากเดิมมากผมกังวลเกรงว่าจะกระทบกับมาตรา 35  ในการบริหารงานบุคคลหรือ
เปล่า ครับ 

ประธานในที่ประชุม  เงินเดือนนายกเทศมนตรี  กับเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ลดลงใช่ไหมท่านมาลัย 
นายมาลัย เหล่าเจริญ ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ปีนี ลดลง แต่เงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมขึ นจากปีที่แล้ว 
สมาชิกสภา  เขต  2 
นางนัชชา  เพ็งพักตร์ ขออนุญาต น าเรียนค่ะ  ซึ่งในส่วนของเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีและ
หัวหน้าส้านักปลัด เงินดือนของสมาชิกสภาเราจะตั งตามรายได้ของเทศบาลเป็นหลักค่ะ  
นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ ตั งเงินเดือนนายกเราจะตั งไว้แต่ยังไม่ได้เบิกเพราะเราคาดการณ์เอาไว้ว่ารายได้เราจะถึง ถ้า 
ปลัดเทศบาล ถึงมันจะเหลื่อมล  าเกณฑ์ใหม่  เราก็เลยตั งรองรับเกณฑ์ใหม่จากปีที่แล้ว  พอมาปีนี เลยปรับ

ใหม่ ก็เลยอิงตามเกณฑ์ปกติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือถ้าตั งเผื่อมากไปก็ไม่ได้ใช้  ก็เลย
เอาเป็นว่าตั งเผื่อคาดว่าถ้ารายได้เพ่ิมขึ นหรือถึงเกณฑ์ท่ีจะได้รับ   

ประธานในทีป่ระชุม ก็ขอแจ้งในที่ประชุมขอ  ส าหรับอ่างล้างจาน ล้างแก้วกาแฟ  ซึ่งมีการล้างในห้องน  า เวลามี
คณะศึกษาดูงานมาก็ดูไม่เหมาะสม 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  สมาชิกสภา  เขต  2  ค่ะ 
นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภา  เขต  2 เรื่องเก่ียวกับพนักงานจ้าง บางครั ง ลด- เพ่ิม จะว่าไปยังดูยากอยู่ถ้าจะดูให้ดูง่ายๆระบุเลยได้ 

ไหม  กองนี กี่คน  ท าอะไร อย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  จ้างชั่วคราวเท่านี คนๆละเท่าไหร่ ก็ขอ
ฝากถามเท่านี ครับ 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรื่องการระบุต าแหน่งพนักงานในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานจ้างเหมา จ้างทั่วไป 
ปลัดเทศบาล  ภารกิจ มีระบุรายละเอียดตามที่แนบให้ทุกท่าน เรียบร้อยแล้ว มีกี่คน ท าหน้าที่อะไรบ้าง   

ส่วนอีกประเด็นเรื่องการแยกจ าแนกที่มาของงบประมาณเทศบาลต าบลล าน  าพองว่ารายการ 
นี เอางบประมาณมาจากประเภทใด  คงจะเป็นเรื่องของจัดซื อจัดจ้างโดยระเบียบแล้วยังเป็น
แผนงานแบบเดิมซึ่งเป็นวิธีตกลงราคาถ้าวงเงินไม่เกิน  500,000 บาท  ซึ่งถ้าภายในวันที่ 
23 สิงหาคม  2560  ตาม  พรบ.พัสดุที่ออกใหม่รูปแบบข้อก าหนดในการใช้จ่ายเงิน จะ
ยกเลิกระเบียบพัสดุทุกประเภท และใช้ฉบับเดียวทั่วประเทศเหมือนกัน  แต่ในขณะนี ก าลัง
รอประกาศ กฎกระทรวง ที่จะบอกรายละเอียด ว่าเท่าไหร่  และจะเรียนให้ทราบแต่ ณ วันนี 
ยังไม่เกิน 500,000 บาท  แบบเดิมครับ 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ ท่านสมาชิกถ้ามีโปรดยกมีค่ะ  เชิญท่านมาลัย  เหล่าเจริญ 
นายมาลัย เหล่าเจริญ   เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภา เขต  2 ท่านครับ  ผมขออภิปรายในส่วนของกองสาธารณสุขฯ  ในส่วนของค่าจ้างเหมาประเภท 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ค่าจ้างเหมาบริการ 
บุคคลหรือเอกชนในการบริการจัดการขยะ เป็นการจ้างซ  าซ้อนกันหรือเปล่า  เป็นการจัดตั ง 
จ้างซ  าซ้อน กันหรือเปล่าครับ และหมวดครุภัณฑ์ 1.2 เครื่องพิมพ์ เมื่อปีที่แล้วก็ตั ง ปีนี ตั ง
อีก จัดตั งซ  าซ้อนหรือเปล่าครับ 

ประธานในที่ประชุม เชิญนางดอกไม้  ทองสัน  หัวหน้าฝ่ายแผนงานสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ชี แจงค่ะ 
นางดอกไม้  ทองสัน  เรียนประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ในส่วนที่ทางท่านสมาชิกได้เรียนถามค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน 

ในการบริการจัดการขยะ ที่ตั งไว้ 1,186,000 บาทเป็นค่าจ้างที่เราจ้างพนักงานขับรถขยะ 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและพนักงานท้ายรถขยะก็เป็นบุคคลภายนอกและในปีงบประมาณ  
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2561 นี เราได้ไปจ้างโรงงานไฟฟ้าในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นในเทศบาลต าบลล าน  า 
พองในอัตราตันละ  375 บาท/ตันซึ่งเป็นอัตราที่เราจะต้องช าระให้กับโรงงานไฟฟ้า  อัตรา
ตรงนี ตั งจากการประมาณการที่เราจัดท าปริมาณขยะเข้าสู่โรงงานไฟฟ้าค่ะ ส าหรับค่าจ้าง
พนักงานชั่วคราวที่ท่านได้เรียนถามเป็นค่าจ้างพนักงานในส านักงาน ที่เป็นลูกจ้างภารกิจและ
ลูกจ้างทั่วไป ในกองสาธารณสุข ส่วนอีกประเด็นในเรื่องของเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกใน
งบประมาณปีที่แล้วเครื่องพิมพ์หัวฉีดในงานกู้ชีพ ได้แทงช ารุดไปแล้ว เลยเอาเครื่องพิมพ์ที่
ซื อในปี 60 ให้งานกู้ชีพใช้ ส่วนงานข้างบนมีภารกิจงานที่เพ่ิมขึ นในเรื่องของการบันทึก
ข้อมูลกองทุนฌาปนกิจขยะ การพิมพ์รายงานประจ าเดือนทุกๆเดือน เลยมีความจ าเป็นต้อง
ขอตั งไว้ในปีนี อีกค่ะ 

ประธานในที่ประชุม   ชี แจงว่า  ทางฝ่ายบริหารได้แถลงและชี แจงครบทุกแผนงานแล้วและท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้ 
อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  ในญัตติที่  5.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  วาระที่  1  รับหลักการ  ล าดับต่อไปจะเป็นการขอมติ
ที่ประชุม  ขณะนี จ านวนสมาชิกถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอลงมติให้ความเห็นชอบวาระรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2561 ขอให้ยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  จ้านวน  11  เสียง 

   ไม่เห็นชอบรับหลักการ    จ้านวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง  จ้านวน  1  คน 
ประธานในที่ประชุม ต่อไปข้อ  5.3  พิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และก าหนดระยะเวลารับญัตติ  ท่านสมาชิก
ท่านใดจะเสนอใครเป็นคณะกรรมการแปรญัตติก็เสนอได้เลยค่ะพร้อม  เชิญท่านมาลัย  
เหล่าเจริญ  สมาชิกสภา  เขต  2 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ กระผมขอเสนอท่าน  ค ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภา  เขต  2 
สมาชิกสภา  เขต  2 
ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  สมาชิกสภา  เขต  2 
ผู้รับรองคนที่ 2  นายธนากร  ลาลุด  สมาชิกสภา  เขต  1 
นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  กระผมขอเสนอ  นายนิคม  มนตรี   สมาชิกสภา  เขต  1 
สมาชิกสภา  เขต  2 
ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ผู้รับรองคนที่ 1   นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภา  เขต  2 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายบุญเพ็ง  สีดาแก้ว  สมาชิกสภา  เขต  2 
นายสมพงษ์ สีหาบุตร    ผมขอเสนอ นายบรรจง  สิทธิสาร   สมาชิกสภา  เขต  1 
สมาชิกสภา  เขต  1 
ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ผู้รับรองคนที่ 1 นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภา  เขต  1 
ผู้รับรองคนที่ 2   นายมาลัย เหล่าเจริญ  สมาชิกสภา  เขต  2 
ประธานในที่ประชุม มีผู้ใดที่จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้  1.นายค้ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภา เขต  2  2.นาย

นิคม  มูลตรี  สมาชิกสภา  เขต  1  3.นายบรรจง  สิทธิสาร  สมาชิกสภา  เขต  1 
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ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.  2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2547)  ข้อ  45  วรรค  3  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น   ส าหรับระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ ก็ขอให้ท่านสมาชิก
ยื่นค าแปรญัตติกับคณะกรรมการแปรญัตติ กับคณะกรรมการแปรญัตติตั งแต่วันที่  11 
สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2560  เวลา 16.00 น. เป็นเวลาหยุดรับเรื่อง  
22  ส.ค. 60 เป็นการรวบรวมเอกสารการแปรญัตต ิ ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
ประธานในที่ประชุม วันนี เราก็ได้ข้อสรุปหลายเรื่องทั งการเลือกเลขานุการสภาคนใหม่  รับหลักการแห่งร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่  จะมีท่านสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีกไหมค่ะ  เชิญท่าน
มาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภา  เขต  2 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ ผมขอฝากเรื่อง ค่าใช้จ่าย อย่างเช่นงบบุคลากร   ผมกลัวจะเกินมาตรา 35  อยากฝากฝ่าย 
สมาชิกสภา  เขต  2 บริหารให้ดูในส่วนนี ด้วยครับ  ผมว่าผมจะหารือกับกองช่างเรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้าก็คงจะ

หารือในการประชุมคราวหน้าครับ 
 

ประธานในที่ประชุม จะมีท่านสมาชิกท่านใดที่จะเสนออะไรอีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี  
 

ปิดการประชุมเวลา 14.30  น. 
 
       (ลงชื่อ)     ค ายงค์  ประโภชนัง 

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
เลขานุการสภาฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1   
ประจ าปี  2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม  2560  เรียบร้อยแล้ว  ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
 
 
                                              (ลงชื่อ)   ธนากร  ลาลุด 

(นายธนากร  ลาลุด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง 

(ประธานกรรมการ) 
 
         (ลงชื่อ)  ค ายงค์  ประโภชนัง                     

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง 

(กรรมการ) 
 

                                          (ลงชื่อ)      สมพงษ์  สีหาบุตร 
(นายสมพงษ์  สีหาบุตร)  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง 
(กรรมการ/เลขานุการ) 

 
 

  สภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง  ได้ลงมติรับรองรายงานประชุมสภานี แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ........................... 
 
 

     (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ์ ปาลสาร 
(นางอุไรวรรณ์ ปาลสาร) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลล าน  าพอง 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 


